

พล'ม.1'200นาย เอกชเรย์'ที่รอส.' 4ตำบลในเขาค้อ

กองพล ม.1 ส่งทหารกว่า 200 นาย
ลงเอกชเรย์ที่ดิน รอส.ใน 4 ตำบล
ของ อ.เขาค้อ ไม่จำเป็นต้องใช้ ม.44
แก้ปัญหา (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

เขาค้อ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน นายอรอดพล เจริญชันษา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ในวันที่ 18 เมษายนนี้จะลงพื้นที่เขาค้อเพื่อไปพูดคุยหรือกับทางฝ่ายปกครองและฝ่ายทหาร พร้อมตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลในพื้นที่ทั้งหมดให้ตรงกันเป็นที่ยอมรับทุกฝ่าย รวมถึงรวบรวมข้อเสนอการแก้ไขปัญหาทุกๆ แนวทาง เพื่อนำเสนอในที่ประชุมร่วมสามฝ่าย ทางอธิบดีกรมป่าไม้จะเดินทางไปร่วมประชุมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และกองทัพภาค 3 ในส่วนป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ รอส. (ราษฎรอาสาสมัคร) ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ทางกรมป่าไม้จะดำเนินการตรวจสอบต่อเนื่องจากที่ดำเนินการไปแล้วให้เสร็จสิ้นก่อน

“นอกจากนี้ระหว่างการพูดคุยก็จะทำการตรวจสอบพื้นที่ไปด้วย โดยเฉพาะในส่วนที่มีการปิดประกาศให้โรงแรมรีสอร์ทและบ้านพักนายทุนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแสดงเอกสารสิทธิการครอบครอง และอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ยังเหลืออยู่ราว 33 ราย จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จากนั้นในวันที่ 28 เมษายน ทางอธิบดีกรมป่าไม้ได้นัดหมายจะลงพื้นที่ไปประชุมร่วมกับทางจังหวัดเพชรบูรณ์” นายอรอดพลกล่าว

นายอรอดพลกล่าวถึงแนวทางแก้ไขที่ดินรอส.ใน อ.เขาค้อ โดยทางอำเภอเขาค้อจะเสนอให้เพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้เป็นที่ดินราชพัสดุแทนว่าเป็นข้อกฎหมายต่างฝ่ายต่างคิดแต่ก็ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ให้ความเห็น ตรงนี้คงต้อง

คุยร่วมกันเพราะทุกคนต่างก็คิดในมุมของตัวเองว่ากฎหมายไปได้จริงๆ ต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายการแก้ไขปัญหาก็ที่ดิน รอส.เขาค้อไม่อาจจะใช้เหตุผลเฉพาะพื้นที่ได้ ควรจะต้องคำนึงถึงภาพรวมของประเทศด้วย เพราะหากแก้ไขแล้วเป็นกรณีตัวอย่างแล้วเกิดผลกระทบในภาพรวมในพื้นที่อื่นก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ของรัฐทั่วประเทศและเข้าใจว่าทุกคนก็หวังดี แต่ทั้งนี้ต้องคิดให้ครบถ้วนรอบด้านและต้องคุยร่วมกันไม่เช่นนั้นจะเกิดช่องว่างอีก

นายอรอดพลกล่าวถึงกรณีร่างแผนจัดระเบียบที่ดิน ทางอำเภอเขาค้อจัดทำขึ้นเพื่อจะปลดล็อกที่ดินบนเขาค้อว่า มีสองประเด็นคือประเด็นของการครอบครองที่ดิน และประเด็นของการบริหารจัดการพื้นที่ในอนาคตว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างไร ฉะนั้นประเด็นการครอบครองต้องแยกแยะเป็นกลุ่มๆ ก่อนว่าผิดมาก ผิดน้อย ผิดปานกลาง และไม่ผิดเป็น รอส.เดิม เป็น รอส.ที่พัฒนาที่ทำกินและขายเพิ่มพื้นที่ หรือเป็นกลุ่มที่เอาที่ดินไปขายให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มทุน คงต้องมีการจัดกลุ่มและพิจารณาร่วมกันว่าแต่ละกลุ่มควรดำเนินการโดยวิธีใด ต้องมาคุยกันมีช่องทางจะช่วยเหลือได้อย่างไร ไมเช่นนั้นก็จะทำให้เกิดผลกระทบที่ทับซ้อนกันไปอีก

“แต่ถามว่าจะไปไล่จับทั้งหมด 420 แปลงไม่ว่าเก่าหรือใหม่ก็คงไม่ได้ ต้องคุยกันว่าที่อยู่ปัจจุบันจะใช้กรอบกฎหมายดำเนินการอย่างไรและอนาคตพื้นที่ตรงนี้มีรูปแบบบริหารจัดการในรูปแบบไหน และการจัดเก็บที่ดินบนเขาค้อก็ยังไม่ได้หมายถึงแค่ที่ดิน รอส.เท่านั้น แต่ต้องครอบคลุมไปถึงที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนทั้งหมดด้วย ฉะนั้นคงไปมุ่งรีสอร์ทอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องสแกนทั้งหมดว่ามีครอบครองกี่ราย เป็นรีสอร์ทกี่ราย และถามว่าเป็นนายทุนที่มาซื้อที่ดินและไม่ได้ทำรีสอร์ทละเมิดไหม ฉะนั้นแนวทางคงจะต้องเอาผู้ที่ครอบครองทั้งหมดมาถกแล้วดูว่าคนนี้หรือ

รายนี้อยู่ตรงไหน แยกให้ชัดเจน แล้วจัดแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่ม รอส.เดิม กลุ่ม รอส.ที่ทำกินภายหลังพัฒนามาเป็นโฮมสเตย์หรือรีสอร์ท กลุ่มที่มาซื้อจาก รอส.” นายอรอดพลกล่าว

พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กรส.) จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประชุมหน่วยกำลังพลในสังกัดหลังทางกองทัพภาคที่ 3 สั่งการให้ทางกองพลฯตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาก็ที่ดิน รอส.เขาค้อ โดยที่ประชุมมีการกำหนดภารกิจและแบ่งแยกกรอบหน้าที่มอบหมายให้แต่ละหน่วยทหารรับผิดชอบ ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการโดยรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ และขั้นตอนการเข้าสำรวจการถือครองที่ดินของ รอส.ใน 4 ตำบลของ อ.เขาค้อ จะมีการจัดชุดกำลังทหารกว่า 200 นายแบ่งลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจแบบบูรณาการว่าราษฎรอาสาที่ยังอยู่อาศัยและทำกินในที่ดินที่ได้รับการจัดสรรหรือไม่ และยังเป็นรายเดิมหรือไม่ รวมทั้งมีการกระทำผิดเงื่อนไขหรือไม่จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครองและป่าไม้เข้าร่วมด้วย

ในที่ประชุมยังมีการประเมินสภาพพื้นที่และสภาพปัญหาของเขาค้อ นอกจากจะแตกต่างในสภาวะการณ์แล้วเขาค้อไม่มีความรุนแรงเหมือนกรณีภูทับเบิก สามารถใช้กฎหมายปกติดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจมาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหา ส่วนการสำรวจเอกชเรย์ รอส.และที่อยู่อาศัยรวมทั้งที่ดินทำกิน อาจต้องใช้ระยะเวลาราว 2 เดือน